

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทัศน์ คุณเถื่อน	ประธานสภา อบต.ด่าน	สุทัศน์ คุณเถื่อน	
๒	นางอำพร สุขรัมย์	รองประธานสภา อบต.ด่าน	อำพร สุขรัมย์	
๓	นายบัวลัน คำสิงห์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	บัวลัน คำสิงห์	
๔	นายทวี ทองมาก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ทวี ทองมาก	
๕	นายสุเมท สุระอามาตย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	สุเมท สุระอามาตย์	
๖	นางรัชณี ว่องไว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	รัชณี ว่องไว	
๗	นางสาวละมัย มานุสนธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	ละมัย มานุสนธ์	
๘	นายสังวร จันทร์ภักดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	สังวร จันทร์ภักดี	
๙	นายสุนทร หาญบาง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	สุนทร หาญบาง	
๑๐	นายสุรศักดิ์ นนธิจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	สุรศักดิ์ นนธิจันทร์	
๑๑	นางทิพย์รัศมี สุขสนิท	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	ทิพย์รัศมี สุขสนิท	
๑๒	นางนงนุช บุรณ์เจริญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	นงนุช บุรณ์เจริญ	
๑๓	นางศศิวิมล ทองมาก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓	ศศิวิมล ทองมาก	
๑๔	นายประโยช สุขเต็ม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	ประโยช สุขเต็ม	
๑๕	นางจิตนา ประจวบสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕	จิตนา ประจวบสุข	
๑๖	นางสาวณรงค์ วงแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖	ณรงค์ วงแก้ว	
๑๗	นางจันทร์เพ็ญ ทัดแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗	จันทร์เพ็ญ ทัดแก้ว	
๑๘	นายคอต ชูจิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๘	คอต ชูจิตร	
๑๙	นายชนะศักดิ์ หงษ์ทอง	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน	ชนะศักดิ์ หงษ์ทอง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศิริชัย ตันดิรัตน์านนท์	นายก อบต.ด่าน	ศิริชัย ตันดิรัตน์านนท์	
๒	นายมนุน เกษอินทร์	รองนายก อบต.ด่าน	มนุน เกษอินทร์	
๓	นายปริญญา อนุลีจันทร์	รองนายก อบต.ด่าน	ปริญญา อนุลีจันทร์	
๔	ร.ต.ไพบูลย์ โพธิสมักร	เลขานุการนายก อบต.ด่าน	ไพบูลย์ โพธิสมักร	
๕	นางอรณี โสตรุดร	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรณี โสตรุดร	
๖	นายสงเสริม นิยมเหมาะ	หัวหน้าสำนักปลัด	สงเสริม นิยมเหมาะ	

๗	นายภูสิทธิ์ จำปาทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผอ.กองช่าง	ภูสิทธิ์ จำปาทอง
๘	นางสาวพลอยรัศมี กลิ่นสุคนธ์	นักวิชาการศึกษาคำนาฏการ รก.ผอ.กองการศึกษา ฯ	พลอยรัศมี กลิ่นสุคนธ์
๙	นางสาวเพ็ญดาว บุญแต่ง	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒	เพ็ญดาว บุญแต่ง
๑๐	นางสาวอินทรา วิชума	ผอ.รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร	อินทรา วิชума
๑๑	นางยพรมมา แสสนแหวด	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑	พรมมา แสสนแหวด
๑๒	นายบุญฤทธิ์ เลิศทองคำ	ผู้ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่	บุญฤทธิ์ เลิศทองคำ
๑๓	นางสาวยุพยณ์ ศิลางาม	ประชาชน หมู่ ๑๔	ยุพยณ์ ศิลางาม
๑๔	นางสาวศิริลัก บุตรทอง	ประชาชน หมู่ ๖	ศิริลัก บุตรทอง
๑๕	นายเฉลิมพล พิมาศ	ประชาชน หมู่ ๑๔	เฉลิมพล พิมาศ
๑๖	นางเนตรฤดี เจือจันทร์	ประชาชนหมู่ ๕	เนตรฤดี เจือจันทร์
๑๗	นายนอง ผิวงาม	ประชาชนหมู่ ๑๒	นอง ผิวงาม
๑๘	นางสาวกิตติยา ประवासุข	รอง ผอ.ร.ร.บ้านเกษตรถาวร	กิตติยา ประवासุข
๑๙	นางสัญญา บุญเพิ่ม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๙	สัญญา บุญเพิ่ม
๒๐	นางจุฑารัตน์ ศิริพัฒน์	ผอ.รพ.สต.ต่าน	จุฑารัตน์ ศิริพัฒน์
๒๑	นายไพโรจน์ ผิวงาม	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๒	ไพโรจน์ ผิวงาม
๒๒	นายสมปอง สีหมาก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๘	สมปอง สีหมาก
๒๓	นายถนอม สายเชื้อ	ร.ร.บ้านโจรก	ถนอม สายเชื้อ
๒๔	นายเอิบ ทองมาก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๓	เอิบ ทองมาก
๒๕	นายพิมูล เกษอินทร์	ตัวแทนผู้ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่	พิมูล เกษอินทร์
๒๖	นางบุญมาก วงศ์ศรีแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖	บุญมาก วงศ์ศรีแก้ว
๒๗	นางสาวชิตชไม หาญกล้า	ครู รร.แสงทองสมบูรณวิทยา	ชิตชไม หาญกล้า
๒๘	นางสาวสายพร เกษอินทร์	ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง	สายพร เกษอินทร์
๒๙	นางลักษณี ศรีหาวงษ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๗	ลักษณี ศรีหาวงษ์
๓๐	นายวิสัย สะแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๐	วิสัย สะแก้ว
๓๑	นายวิทยา ใจหาญ	ผอ.ร.ร.บ้านโพนทอง	วิทยา ใจหาญ
๓๒	นายชาตรี สาธร	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	ชาตรี สาธร
๓๓	นางสาวดารารัตน์ สงเคราะห์	นิติกร	ดารารัตน์ สงเคราะห์
๓๔	นางสาววรรณิตา ปุ่มแก้ว	แม่บ้าน	วรรณิตา ปุ่มแก้ว
๓๕	นางสาวอรัญญา ใจตรงมา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร	อรัญญา ใจตรงมา
๓๖	นางสาวรัชนิกร คำเลิศ	งานการเจ้าหน้าที่	รัชนิกร คำเลิศ
๓๗	นางสาวปัทมา สุระอำมาตย์	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	ปัทมา สุระอำมาตย์
๓๘	จำเอกบุญลักษณ์ สมสวย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	บุญลักษณ์ สมสวย
๓๙	นายไตรรงค์ ไสยกุล	คนงาน (งานนโยบายและแผน)	ไตรรงค์ ไสยกุล
๔๐	นายบุญมี จันทร์ภักดี	พนักงานทั่วไป	บุญมี จันทร์ภักดี
๔๑	นางสาวฉัตรตะวัน โชติมณี	คนงาน (งานสาธารณสุข)	ฉัตรตะวัน โชติมณี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๙ น.

ก่อนเปิดประชุม นายชนะศักดิ์ หงษ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้ตรวจสอบผู้เข้าประชุม ครบองค์ประชุม และได้เชิญ นายศิริชัย ตันศิริตนานนท์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จุฑฐุบเทียน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -เรียนสมาชิกสภาและผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุมครับ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธาน แจ้งให้ทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา๓.๑.ญัตติ ขอความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน โดยไม่ใช้วิธีการประมูล

นายศิริชัย ตันศิริตนานนท์ นายก อบต.ด่าน -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สมาชิกข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน โดยไม่ใช้วิธีการประมูล

ขอความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน โดยไม่ใช้วิธีการประมูล อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๒ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน

ข้อ ๖ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูล

(๑) มีกำหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้ม้ออำนาจอนุมัติ

(๒) มีกำหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ

การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดำเนินการประมูลก็ได้

ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

ตามหลักการซึ่งอำนาจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๒ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ ๖ วรรคแรก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีการประมูลได้ เนื่องจากเป็นแผงตลาด หรือ ลีออค จึงกำหนดเป็นอัตราค่าเช่าเป็นรายเดือนตามพื้นที่การใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และมติที่ประชุม ในการปรับลดอัตราค่าเช่าแผงตลาดโอทอป ปรับลดอัตราค่าเช่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนี้

อัตราค่าเช่าเดิม

ล็อก	ค่าเช่า (บาท)/เดือน	หมายเหตุ
A ๑ - A ๓๓	๑,๕๐๐	
A ๓๔ - A ๕๙	๑,๒๐๐	
B ๑ - B ๒๙	๑,๕๐๐	
B ๓๐ - B ๕๓	๑,๒๐๐	
C ๑ - C ๘๗	๓๐๐	
D ๑ - D ๗๙	๓๐๐	
E ๑ - E ๘	๓๐๐	

อัตราค่าเช่าปรับลด

ล็อก	ค่าเช่า (บาท)/เดือน	หมายเหตุ
A ๑ - A ๓๓	๗๕๐	
A ๓๔ - A ๕๙	๖๐๐	
B ๑ - B ๒๙	๗๕๐	
B ๓๐ - B ๕๓	๖๐๐	
C ๑ - C ๘๗	๑๕๐	
D ๑ - D ๗๙	๑๕๐	
E ๑ - E ๘	๑๕๐	

ส่วนห้องน้ำปรับลดลงจากเดิม ๓,๐๐๐ บาท ลดลง ครึ่งหนึ่ง คงเหลือ ๑,๕๐๐ บาท

สืบเนื่องมาจากเรามีตลาดที่เราบริหารงานโดย อบต. มีการจัดการเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนเรา เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์จริงในการทำธุรกิจ จนกว่าจะสถานการณ์การค้าขายจะดีขึ้น คณะกรรมการได้แจ้งผู้ประกอบการแล้วว่า ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นให้แจ้งให้เราทราบด้วย

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ท่านสมาชิกสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ (ประธานสภาฯได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปราย แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย จึงแจ้งเลขาสภาฯเช็คองค์ประชุม) องค์ประชุม ๑๘ ท่าน และได้ขอมติต่อสภา

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เช่าอาหารสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน โดยไม่ใช้วิธีการประมูล ตามที่นายก อบต.ด่านเสนอ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๗ เสียง

๓.๒. ญัตติ เรื่องขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ กรณีนายปัญญา บุญเจริญ ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่

นายศิริชัย ตันศิริตันทานนท์ นายก อบต.ต่าน -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่าน สมาชิกข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ กรณีนายปัญญา บุญเจริญ ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่

ตามที่ นายปัญญา บุญเจริญ อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ ณ บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลต่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต่าน ได้รับหนังสือจากอำเภอกาบเชิง ที่ สร ๑๑๑๘.๑/๒๒๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง การขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ในเขตพื้นที่ตำบลต่าน เนื่องจากอำเภอกาบเชิงได้รับคำขอจาก นายบุญฤทธิ์ เลิศทองคำ และ นายปัญญา บุญเจริญ มีความประสงค์ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ อำเภอกาบเชิง จึงขอความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่าน ได้นำเข้าวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่าน เพื่อพิจารณาและมีมติว่าเห็นชอบหรือไม่เกี่ยวกับขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกีดปลา พ.ศ.๒๕๕๒

ข้อ ๖ กำหนดว่า ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกีดปลาและผู้ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกีดปลาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
- (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีหรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การอนุญาตสถานที่เล่นการพนันขึ้นใหม่

ข้อ ๗ กำหนดว่า ก่อนจะก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ ให้ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณา

- (๑) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
- (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
- (๓) กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
- (๔) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีทุนเพียงพอที่จะประกอบกิจการ
- (๕) สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผู้ขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินหรือหนังสือสัญญาเช่า

(๖) แผนผังของที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ที่แสดงว่าสถานที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานที่พักผ่อนในระยะเวลาที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาลหรือการพักผ่อนได้

ข้อ ๘ กำหนดว่า ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจำนวนเจ็ดคนประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการสี่คน ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่ที่ขออนุญาตอย่างน้อยหนึ่งคนและภาคประชาชนสามคน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่

ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยความรอบคอบ และเหมาะสมโดยคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) อาคารสถานที่ที่จะขออนุญาตจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
- (๒) จำนวนสถานที่ที่จะขออนุญาตในแต่ละพื้นที่จะต้องมีจำนวนไม่มากเกินไปจนสมควร
- (๓) การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้
- (๔) การควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
- (๕) วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น และ
- (๖) ต้องไม่อยู่ใกล้เคียงศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานพักผ่อน ในระยะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาลหรือการพักผ่อนได้

เป็นเหตุที่นายกต้องยื่นต่อประธานสภา เพื่อขอความเห็นชอบ ประกอบความเห็นเพื่อไปประกอบในการพิจารณาอนุญาตให้เป็นสนามชนไก่ อบต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต ตามที่ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่ ก็จะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อสมาชิกว่า ในการออกไปตรวจสอบในวันนั้น มีส่วนราชการเช่น ผอ.สท.ตำบล เจ้าหน้าที่จากทางอำเภอ จากการตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณแห่งนี้เป็นพื้นดินที่มีโฉนดถูกต้อง มีอาคารสถานที่ที่เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการ ห่างไกลจากโรงเรียน ห่างไกลจากชุมชนพอสมควร ที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะให้ความเห็นชอบได้ มีความเห็นไปเบื้องต้นที่ผ่านทางอำเภอไปบางส่วนแล้ว ว่าสามารถดำเนินการได้ถ้าหากจะตอบคำถามว่ามีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบลตำบลใหม่ ก็จะเป็นการส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยงไก่ชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่เรา และพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของสมาชิกในครั้งนี้ เป็นการไปใช้ประกอบการพิจารณาของจังหวัดในการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ตามหนังสือที่ปรากฏเป็นหนังสือจากอำเภอกาบเชิง ส่งถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล เพื่อขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติให้เปิดสนามชนไก่จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่ตำบลตำบล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้แจ้ง ได้ออกไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ในเรื่องเอกสารประกอบอื่นๆเราจะไม่ก้าวล่วงไปตรวจสอบกับทางอำเภอหรือจังหวัด และในวันนี้ก็ได้แจ้งผู้ขอเปิดสนามชนไก่ทั้ง ๒ รายได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมในวันนี้ และที่เรื่องนี้นำมาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ ก็เนื่องจากการขอใช้พื้นที่เป็นสนามชนไก่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๑ แห่ง

นายสุทัศน์ คุณเลื่อน ประธานสภา อบต.ตำบล -ในการให้ความเห็นชอบของสภาในครั้งนี้อยากให้ผู้ประกอบการได้ยื่นเอกสารมาให้ทางสมาชิกได้เห็นให้ครบ ตามที่ได้เสนอของไปกับทางจังหวัด หรือหากจะมีการยืนยันบางส่วนก็ขอให้นำมาประกอบการพิจารณาให้ด้วยครับ วันนี้เอกสารบางส่วนที่สมาชิกสภาอยากเห็น ก็ไม่มี อย่างเช่นเอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดิน ว่าอยู่บริเวณจุดไหนของหมู่บ้าน ห่างจากชุมชนตามที่กล่าวอ้างหรือไม่อย่างไร หลักการเสนอเรื่องเข้าสภาเพื่อการพิจารณาขอความเห็นชอบนั้น ขอให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณามาให้ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาท่านสมาชิกสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ

นายพิบูล เกษอินทร์ ตัวแทนผู้ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ -เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ การขออนุญาตจัดตั้งสนามชนไก่ของบ้านโคกเจริญในครั้งนี้ ได้ดำเนินการยื่นเอกสารต่อทางอำเภอตามระเบียบว่าด้วยการพนันชนไก่ครบถ้วนแล้ว มีการประชาคมหมู่บ้าน มีเอกสารสิทธิในที่ดินมีโครงสร้างโรงเรือนที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่อำเภอที่เกี่ยวข้อง สถานีอนามัยรวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้าน ได้ออกไปตรวจสอบแล้ว และทางอำเภอได้มีหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลด้าน เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาให้จัดตั้งสนามชนไก่

นายสมุท สุระอามาตย์ ส.อบต.ม.๔ -เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกคณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ในการเสนอเพื่อขออนุญาตจัดตั้งเป็นสนามชนไก่ในครั้งนี้ อยากเห็นเอกสารประกอบการพิจารณา อย่างเช่นโฉนดที่ดิน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า อยู่เป็นสถานที่ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน สถานศึกษา วัด และมีหลักฐานถูกต้อง และก็มีคามยินดียินยอมสามารถจัดตั้งได้ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่ชน ส่งเสริมการเลี้ยงไก่เพื่อพัฒนาอาชีพและส่งออกตามลำดับถัดไป เบื้องต้นขอทราบรายละเอียดเรื่องโฉนดที่ดิน ขอให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานตามที่สมาชิกอยากเห็นมาให้พร้อมเพื่อจะได้ขอความเห็นชอบ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อไปครับ นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด้าน -เพื่อประกอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการได้นำเอกสารโฉนดที่ดินให้สมาชิกได้ดูตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน วัดวาอารามและโรงเรียนตามที่ได้แจ้งมาแล้วนั้น

นายประโยช สุขเต็ม ส.อบต.ม.๑๔ -เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ในการขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ มีระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถเปิดได้หรือไม่อย่างไร ถ้าว่ากันตามเอกสารแล้ว มีหนังสือประกอบการพิจารณาในวาระนี้ คือหนังสือของอำเภอฉบับเดียวเท่านั้น แต่เข้าใจครับว่าเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต ท่านส่งไปจังหวัดอำเภอครบถ้วนถูกต้องแล้ว แต่อยากจะให้นำส่วนหนึ่งมาให้สภาได้เห็นบ้างขอบคุณมากครับ

นายบัวลัน คำสิงห์ ส.อบต. ม.๒ -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อยากจะขอให้อธิบายเพื่อความเข้าใจ เนื่องจากว่าหนังสือที่มาจากอำเภอไม่มีเอกสารประกอบมาให้เราได้พิจารณา ถ้าว่าด้วยเรื่องการเล่นการพนันแล้วมันจะมีผลเกี่ยวข้องที่จะตามมาหลายๆเรื่อง เพราะการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ถ้าเราวิเคราะห์ที่ไม่ดี มีมติเห็นชอบไปจะมีผลอย่างไรหรือไม่ ผมขอให้อธิบายเรื่องกฎหมายเรื่องการพนันชนไก่นี้ด้วยครับ

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด้าน -เชิญเลขานุการสภาแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

นายชนะศักดิ์ หงษ์ทอง เลขานุการสภา -เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจัดให้มีสถานที่เล่นการพนันชนไก่ มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัปปลา พ.ศ. ๒๕๕๒ บังคับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ มีสาระที่สำคัญดังนี้

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่สำหรับจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร

“ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ” หมายความว่า อธิบดีกรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัปปลา และผู้ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัปปลาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
- (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔)ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

หมวดที่ ๒ สถานที่เล่นการพนัน

ส่วนที่ ๑ การอนุญาตสถานที่เล่นการพนันขึ้นใหม่

ข้อ ๗ ก่อนจะก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ให้ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณา

(๑) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต

(๓) กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

(๔) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีทุนเพียงพอที่จะประกอบกิจการ

(๕) สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผู้ขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินหรือหนังสือสัญญาเช่า

(๖) แผนผังของที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ที่แสดงว่าสถานที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานที่พักผ่อนในระยะเวลาที่อาจก่อให้เกิดปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาลหรือการพักผ่อนได้

ข้อ ๘ ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจำนวน เจ็ดคน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการสี่คน ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่ที่ขออนุญาตอย่างน้อยหนึ่งคน และภาคประชาชนสามคน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง และเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่

ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยความรอบคอบ และเหมาะสม โดยคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) อาคารสถานที่ที่จะขออนุญาตจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร

(๒) จำนวนสถานที่ที่จะขออนุญาตในแต่ละพื้นที่จะต้องมีจำนวนไม่มากเกินไปจนสมควร

(๓) การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้

(๔) การควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

(๕) วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น และ

(๖) ต้องไม่อยู่ใกล้เคียงศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานที่พักผ่อน ในระยะเวลาที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาลหรือการพักผ่อนได้

เมื่อพิจารณาแล้วให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ และให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย

ข้อ ๙ ให้นำความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับการขออนุญาตและการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันกวดปลาโดยอนโหลม

ส่วนที่ ๒ การอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนัน

ข้อ ๑๐ เมื่อก่อสร้างสถานที่เล่นการพนันชนไก่ หรือกวดปลาตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือดัดแปลงอาคารเป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกวดปลาแล้วเสร็จ หรือกรณีการขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีอยู่ก่อนหรือเคยได้รับอนุญาตมาก่อนแล้ว ให้ผู้ขออนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณาออกหนังสือ

อนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลาต่อไป โดยให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามข้อ ๘ ไปตรวจสอบสถานที่ก่อนเสนอผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ

ข้อ ๑๑ หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลาให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันออกหนังสืออนุญาต แต่หากจะขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันดังกล่าวให้ยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนครบกำหนดการอนุญาตเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณาต่อไป

หมวด ๓ การอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนัน

ข้อ ๑๒ ผู้ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลาจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลา โดยจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตตามแบบ พ.น. ๑ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วยสำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันดังกล่าว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณาเดือนละครั้ง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจึงจะออกใบอนุญาตได้

ข้อ ๑๓ ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้บ่อนหนึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลา แล้วแต่กรณี ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น ทั้งนี้ จะอนุญาตให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลาในแต่ละบ่อนหรือแต่ละสังเวียนได้ไม่เกินห้าวันต่อเดือน

ข้อ ๑๔ การอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ หรือกั๊ดปลาเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นได้เมื่อเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นการขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลาในงานประจำปีซึ่งจังหวัดเป็นผู้จัดขึ้น
- (๒) รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้จังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือสาธารณกุศล
- (๓) วันที่ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลาเป็นกรณีพิเศษจะต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสำคัญทางศาสนา

(๔) ผู้ที่ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลาเป็นกรณีพิเศษจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมตามข้อ ๑๒

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทำความเข้าใจกับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่เพื่อกำหนดเวลาการเล่นในแต่ละยก (อัน) ให้เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินยี่สิบนาทีต่อหนึ่งยก (อัน) รวมแล้วไม่เกินแปดยก และให้พักระหว่างยกไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที

ข้อ ๑๖ การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ให้ออกใบอนุญาตหนึ่งใบต่อหนึ่งสังเวียนตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต (พ.น. ๔) ส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้ก็สังเวียนนั้น ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยความรอบคอบและเหมาะสม

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตกระทำการดังต่อไปนี้ ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติมีอำนาจที่จะไม่อนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตในคราวต่อไปเป็นครั้งคราวหรือตลอดไปก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร

- (๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อความ ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังใบอนุญาต
- (๒) ไม่จัดสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัย
- (๓) จัดให้มีการเล่นการพนันอย่างอื่นภายในบริเวณสถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลา
- (๔) มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นภายในสถานที่หรือบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลา

(๕) มีการขายสุรา หรือดื่มสุรา หรือยินยอมให้คนเมาสุราหรือพกพาอาวุธติดตัวเข้าไปในสถานที่ หรือบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่หรือกั๊ดปลา

(๖) จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่โดยมีการเสริม หรือแต่งเตื่อย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งมิได้เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ชน

ข้อ ๑๘ บรรดาหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกตปลา และใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกตปลา ซึ่งได้ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกตปลาตาม ข้อ ๖ (๒) มิให้ใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ

ในการพิจารณาให้ความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณาเสนอผลดีผลเสีย พร้อมเหตุผลสนับสนุน เพื่อเสนอประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด

ซึ่งการอนุญาตให้มีสถานที่เล่นการพนันชนไก่จะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นแหล่งการพนัน เป็นต้นเหตุของความเสื่อม และถือเป็นอบายมุขอย่างหนึ่ง และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่ขออนุญาต ต้องพิจารณาผลดี ผลเสีย รวมทั้งเพื่อทราบว่ามีผู้คัดค้านหรือไม่ และผู้ขออนุญาตมีมาตรการป้องกันมิให้เป็นการทรมานสัตว์ ตลอดจนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ เพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาในวันนี้ด้วยแล้ว และในวันนี้จึงได้นำเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และในฐานะเราเจ้าของพื้นที่คิดอย่างไร ขอให้ได้พิจารณาความเห็นต่อไป ก่อนที่จะมีการลงมติในเรื่องดังกล่าวต่อไป

นางจุฑารัตน์ ศิริพัฒน์ ผอ.รพ.สต.ด่าน - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่คณะทุกท่านคะ ตามที่ท่านหลายๆท่านได้อภิปรายไปแล้วนั้น ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน ได้รับหนังสือให้เป็นคณะกรรมการร่วมตรวจรับรองในการขออนุญาตใช้สถานที่ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจในเรื่องของมาตรฐานด้านงานสาธารณสุขและมีความเห็นชอบที่จะอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากผู้ขออนุญาตได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงภายในบริเวณสนาม คณะกรรมการก็ได้มีความเห็นชอบและรับรองส่งไปทางอำเภอเพื่อรายงานจังหวัดต่อไป

นายสุนทร หาญบาง ส.อบต.ม.๙ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่คณะทุกท่านครับ ผมขอยืนยันว่าสถานที่เปิดบ่อนพนันชนไก่ ที่บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๙ แห่งนี้ มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง และอยู่ห่างจากวัด และโรงเรียน

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ตามที่สมาชิกได้ขอดูเอกสารเรื่องโฉนดที่ดิน ผู้ประกอบการก็ได้นำมาให้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบ อภิปราย และจะได้ขอความเห็นชอบต่อไปครับ (ประธานสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปราย แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย จึงแจ้งเลขาสภาฯซึ่งองค์ประชุม) องค์ประชุม ๑๘ ท่าน และได้ขอมติต่อสภา

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่องขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ กรณีนายปัญญา บุรณ์เจริญ อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ที่บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๗ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง -งดออกเสียง - เสียง

๓.๓ ญัตติ เรื่องขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันขมไก่ กรณีนายบุญฤทธิ์ เลิศทองคำ ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันขมไก่ขึ้นใหม่

นายศิริชัย ตันศิริตนาพันธ์ นายก อบต.ด่าน -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สมาชิกข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันขมไก่ กรณีนายบุญฤทธิ์ เลิศทองคำ ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันขมไก่ขึ้นใหม่

ตามที่ นายบุญฤทธิ์ เลิศทองคำ อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลด่าน อำเภอทาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันขมไก่ขึ้นใหม่

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้รับหนังสือจากอำเภอทาบเชิง ที่ สร ๑๑๑๘.๑/๒๒๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง การขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันขมไก่ในเขตพื้นที่ตำบลด่าน เนื่องจากอำเภอทาบเชิงได้รับคำขอจาก นายบุญฤทธิ์ เลิศทองคำ และ นายปัญญา บุรณ์เจริญ มีความประสงค์ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันขมไก่ขึ้นใหม่ อำเภอทาบเชิง จึงขอความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้นำเข้าวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เพื่อพิจารณาและมีมติว่าเห็นชอบหรือไม่เกี่ยวกับขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันขมไก่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตสถานที่เล่นการพนันขมไก่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันขมไก่และก๊ตปลา พ.ศ.๒๕๕๒

ข้อ ๖ กำหนดว่า ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันขมไก่หรือก๊ตปลาและผู้ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันขมไก่หรือก๊ตปลาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
- (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

หรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การอนุญาตสถานที่เล่นการพนันขมไก่

ข้อ ๗ กำหนดว่า ก่อนจะก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นสถานที่เล่นการพนันขมไก่ขึ้นใหม่ ให้ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันขมไก่ ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณา

- (๑) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
- (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
- (๓) กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
- (๔) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีทุนเพียงพอที่จะประกอบกิจการ
- (๕) สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผู้ขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน

หรือหนังสือสัญญาเช่า

(๖) แผนผังของที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันขมไก่ที่แสดงว่าสถานที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานที่พักผ่อนในระยะเวลาที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาลหรือการพักผ่อนได้

ข้อ ๘ กำหนดว่า ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจำนวนเจ็ดคนประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการสี่คน ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่ที่ขออนุญาตอย่างน้อยหนึ่งคนและภาคประชาชนสามคน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่

ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยความรอบคอบ และเหมาะสมโดยคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) อาคารสถานที่ที่จะขออนุญาตจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
- (๒) จำนวนสถานที่ที่จะขออนุญาตในแต่ละพื้นที่จะต้องมีจำนวนไม่มากเกินไปจนสมควร
- (๓) การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้
- (๔) การควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
- (๕) วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น และ
- (๖) ต้องไม่อยู่ใกล้เคียงศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานพักผ่อน ในระยะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาลหรือการพักผ่อนได้

เป็นยุติที่นายกตต้องยื่นต่อประธานสภา เพื่อขอความเห็นชอบ ประกอบความเห็นเพื่อไปประกอบในการพิจารณาอนุญาตให้เป็นสนามชนไก่ อบต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต ตามที่ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่ ก็จะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อสมาชิกว่า ในการออกไปตรวจสอบในวันนั้น มีส่วนราชการเช่น ผอ.สต.ด่านเจ้าหน้าที่จากทางอำเภอ จากการตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณแห่งนี้ พร้อมกับบรรยายที่แล้ว ในความเห็นที่คณะกรรมการได้ไปตรวจสอบในวันนั้นขอให้ข้อมูลคร่าวๆว่า พื้นที่ขออนุญาตในครั้งนี้ผมได้มีความเห็นประกอบว่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็น ของบริษัทบ้านด่านพัฒนาซึ่งภายหลังเปลี่ยนมาเป็นบริษัทจอมคชา แต่เดิมเป็นใช้สถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ซึ่งในการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เท่านั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้ทำหนังสือถึงป่าไม้ ให้ยืนยันว่า อยู่ในเงื่อนไขการขอเช่าพื้นที่แห่งนี้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากเป็นการขอเช่าพื้นที่จากป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอกาบเชิงก็ได้ทำหนังสือไปถึงป่าไม้เช่นกัน แต่ทางอำเภอก็ยังไม่ได้รับเอกสารตอบจากป่าไม้เช่นเดียวกับทาง อบต.ด่าน ตามหนังสือที่ปรากฏเป็นหนังสือจากอำเภอกาบเชิง ส่งถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เพื่อขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติ ในวันนี้ก็ได้แจ้งผู้ขอเปิดสนามชนไก่ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมในวันนี้ และที่เรื่องนี้นำมาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาก็เนื่องจากการขอใช้พื้นที่เป็นสนามชนไก่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๑ แห่ง

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ขอให้สมาชิกอภิปราย ก่อนที่จะได้ขอมติต่อไป

นายสุเมท สุระอำมาตย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ การที่จะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้เกิดแก่คนตำบลด่าน ก็ต้องมีความเหมาะสม ถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในเบื้องต้นอำนาจของเราที่จะไปให้ความเห็นชอบ ในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น ก็คงจะไม่ควรที่จะมีมติในส่วนนี้ ซึ่งไปขอให้เรามีมติให้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันชนไก่ของนายบุญฤทธิ์ เลิศทองคำ อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเข้าใจว่าผิดจากเงื่อนไข ของการขอเช่าป่าสงวนแห่งชาติ ของบริษัทบ้านด่านพัฒนาหรือบริษัทจอมคชา

นายบุญฤทธิ์ เลิศทองคำ ผู้ขอประกอบการบ่อนพนันชนไก่ -เรียนท่านประธานสภา ผู้เข้าประชุมที่เคารพทุกท่าน ครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้แจ้งให้ผมมาชี้แจงเรื่องการขออนุญาตจัดตั้งบ่อนพนันชนไก่ ผมเคยขออนุญาตมา ๓ ครั้งและขออนุญาตสนามซ้อมไก่มา ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ผมขออนุญาตจัดตั้งบ่อนพนันชนไก่ แต่ได้รับการแจ้งว่าให้ชะลอไว้ก่อนว่าเป็นช่วงสถานการณ์โรคใช้หวัดนก ครั้งที่ ๒ ได้ขอจัดตั้งอีก ก็ได้รับการแจ้งว่าช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด ๑๙ หลังจากนั้นผมได้ไปขออนุญาตเปิดสนามซ้อมไก่ไม่เกิน ๓ ยกและทางจังหวัดโดยสำนักงานปศุสัตว์ได้อนุญาตให้ปี ๖๓ จำนวน ๑ ครั้งและปี ๖๕ จำนวน ๑ ครั้ง และเมื่อต้นปี ๒๕๖๖ ผมได้ยื่นครั้งที่ ๓ เพื่อขอเปิดเป็นบ่อนพนันชนไก่ และได้รับการชี้แจงว่าให้มาขอประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมประชาคม เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม และสุดท้ายได้มีหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้ให้เข้ามาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ จะทำสนามซ้อมไก่ของตำบลด่านให้ดี และเป็นสากลของภาคอีสาน และจะเปิดสนามชนไก่ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด จะส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่ว่างงานไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัด จากลูกจากเมียไปทำงานที่กรุงเทพฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากแดนไกลจากต่างจังหวัด เข้ามาสู่ตำบลด่าน จากอุบลราชธานี จากนครราชสีมา จากสารคาม จากร้อยเอ็ด และก็จะเกิดการตลาดการค้าขายไก่ชน ให้มีราคายิ่งขึ้นไปเป็นหลักหมื่นหลักแสน เปิดโอกาสให้คนเลี้ยงไก่ ปรับปรุงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของตนเอง ให้ดีขึ้นสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ของเวียดนาม ซึ่งคนที่เลี้ยงไก่ชนรู้ดี ส่งเสริมข้ามสายพันธุ์ไก่พม่า ส่งเสริมตลาดการส่งออกครับ ไม่ใช่คิดแต่ว่าจะเล่นการพนันอย่างเดียว สมาชิกพูดถึงว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น ทางจังหวัดอำเภอก็คงจะได้พิจารณาต่อไป และคิดว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างแท้จริง หากสมาชิกท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ผมคิดว่าไม่เป็นไรครับแต่อยากให้คิดดูดีๆครับว่า คำว่าตลาดการค้าขาย ต้องเกิดขึ้นที่ขายแดนครับ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายท้ายหนังสือ ๑๖ ข้อที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นถ้าข้อหนึ่ง ข้อใดผิดทางกรมป่าไม้ต้องสั่งปิดพื้นที่ เนื่องจากเขาเป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว ขอให้ท่านได้พิจารณาให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ

นางจุฑารัตน์ ศิริพัฒน์ ผอ.รพ.สต.ด่าน -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่คณะทุกท่านคะ ขอนำเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิก เนื่องจากเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ได้ออกไปตรวจประเมินตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งอำเภอ ปศุสัตว์ กำนัน อบต. ด่าน คณะกรรมการก็มีความยินดีที่จะร่วมกันพัฒนา ให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ให้กับพื้นที่ มีการประเมินด้านสาธารณสุข ก็ผ่านเกณฑ์ประเมิน แต่คณะกรรมการมีความติดขัดอยู่ประเด็น ในเรื่องของการขออนุญาตอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ประเด็นเดียวที่ไม่สามารถมีความเห็นได้

นายประโยช สุขเต็ม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ --เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่คณะทุกท่านครับ ผมในฐานะสมาชิกในพื้นที่ หมู่ที่ขอจัดตั้งสนามชนไก่แห่งนี้ ไม่สบายใจในเรื่องของการขอใช้พื้นที่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเข้าใจว่า จากเงื่อนไขที่ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ ตามหนังสือสัญญาเช่าของบริษัทบ้านด่านพัฒนาหรือบริษัทจอมราชา เรื่องการขอใช้พื้นที่แห่งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้ทำหนังสือนำเรียนไปที่กรมป่าไม้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ เนื่องจากว่าการขอใช้พื้นที่แห่งนี้ผิดจากเงื่อนไขที่การขอเช่าจากป่าสงวนแห่งชาติ คือผิดจากวัตถุประสงค์ที่ขอเช่าจากกรมป่าไม้เดิม

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ตามที่สมาชิกได้ อภิปราย มีท่านใดจะอภิปรายอีกขอเชิญครับ จะได้ขอความเห็นชอบต่อไป

(ประธานสภาฯได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปราย แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย จึงแจ้งเลขาธิการฯ เชิญองค์ประชุม) องค์ประชุม ๑๘ ท่าน และได้ขอมติต่อสภา

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่องขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ กรณีนายบุญฤทธิ์ เลิศทองคำ อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ขออนุญาตสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๐ เสียง -ไม่เห็นชอบ ๑๓ เสียง -งดออกเสียง ๔ เสียง

๓.๔ ญัตติ เรื่องยกเลิกงบประมาณรายจ่ายเงินถึงสำรองเงินสะสมปีพ.ศ ๒๕๖๔ เฉพาะโครงการจัดทำป้ายประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านหนองสมบุรณ์งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

นายศิริชัย ตันศิริตันานนท์ นายก อบต.ด่าน -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สมาชิกข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติเรื่องยกเลิกงบประมาณรายจ่ายเงินถึงสำรองเงินสะสมปีพ.ศ ๒๕๖๔ เฉพาะโครงการจัดทำป้ายประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านหนองสมบุรณ์งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔ ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๐๐๖๙,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๗ (๒) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๒๙๙,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดทำป้ายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสมบุรณ์ ดำเนินการก่อสร้างป้ายประจำหมู่บ้านขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.ด่าน กำหนด จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านยกเลิกโครงการ โครงการจัดทำป้ายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสมบุรณ์ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ให้นำเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนที่เกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปใช้จ่ายในกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๐๐๖๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๒๙๙,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดทำป้ายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสมบุรณ์ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าโครงการดังกล่าวมิได้เป็นโครงการที่เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงขอให้สภาได้พิจารณายกเลิกโครงการดังกล่าวออกไปก่อน

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

- ๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
- ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงินจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๔) หนังสือตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/๑๒๗๓๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ขอให้สมาชิกได้ อภิปราย มีท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ จะได้อธิบายความเห็นขอต่อไป

นางสาวละมัย มานุสนธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ -เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านคะ เงินส่วนนี้ที่เคยจ่ายขาดเงินสำรองเงินสะสม ให้เป็นบ้านหนองสมบุรณ์เปลี่ยนแปลงโครงการไปเป็นงานอย่างอื่นภายในหมู่บ้านหนองสมบุรณ์ได้หรือเปล่านั้น

นายศิริชัย ตันศิริตันานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ เงินส่วนนี้เป็นเงินที่จ่ายขาดเงินสำรองเงินสะสมไปเมื่อหลายปีที่แล้ว เป็นการใช้จ่ายผิด

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน จึงไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเข้าใจว่าเงินส่วนนี้ภายใน ๑ ปีเป็นอันพับไป แต่เนื่องจากว่ามีหน่วยตรวจสอบและเข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่า เงินส่วนนี้ไม่มีการยกเลิกการใช้จ่ายเงินสำรองเงินสะสม จึงเป็นการค้างในระบบบัญชี วันนี้จึงมีความจำเป็นขอให้นำเข้ามาให้สภาได้พิจารณายกเลิกให้ ส่วนความต้องการของ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสมบูรณ์นั้น หากมีความประสงค์จะดำเนินการโครงการ ก็ขอให้เป็นในคราวต่อไปให้เสนอโครงการเข้ามาจะได้พิจารณาจากเงินตัวอื่นให้ ขอบคุณมากครับ

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ขอให้สมาชิกได้ อภิปราย (ประธานสภาฯได้เปิดโอกาสให้สมาชิก อภิปราย แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย จึงแจ้งเลขาสภาฯ เช้าองค์ประชุม) องค์ประชุม ๑๘ ท่าน และได้ขอมติต่อสภา

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบขออนุมัติ เรื่องยกเลิกงบประมาณรายจ่ายเงินถึงสำรองเงินสะสมปีพ.ศ ๒๕๖๔ เฉพาะโครงการจัดทำป้ายประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านหนองสมบูรณ์งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๖ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง -งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๕ ญัตติพิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเป็นเทศบาลตำบล

นายศิริชัย ตันตริรัตนานนท์ นายก อบต.ด่าน -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สมาชิกข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเป็นเทศบาลตำบลด่านช่องจอม

หลักการ

ด้วยสภาตำบลด่าน ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ลำดับที่ ๓๑๑๑ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๘ หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด ๘๑,๒๕๐ ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ ๑๓๐ ตารางกิโลเมตร มีการขยายตัวทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่นและประโยชน์ในการปรับโครงสร้างการบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่น จึงควรจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เป็นเทศบาลตำบลด่านช่องจอม ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเป็นเทศบาลตำบลด่านช่องจอม

ดังที่ทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ในปัจจุบันมีความเจริญเป็นอย่างมากและประชาชนในพื้นที่ส่วนมากก็มีความประสงค์ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลด่านช่องจอม กระผมจึงขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เป็นเทศบาลตำบลด่านช่องจอม ต่อไป

เหตุผล

หลักเกณฑ์จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย มาตรา ๒๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕ มาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตริ มาตรา ๔๑ เบญจ และมาตรา ๔๒ ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ ๒๕๓๗ ซึ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ ๒๕๕๖ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ ๒๕๕๖ ซึ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ ๒๕๕๖ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖)

มาตรา ๔๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย การเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ให้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป

บรรดาขบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น

บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖)

มาตรา ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้

ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา ๙ เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๐.๒/ว ๓๑๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว๕๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องรายงานขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลผ่านความเห็นชอบของอำเภอและจังหวัดตามล าดับมากระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ทั้งนี้ ต้องมีข้อมูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามนัย มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๐.๒/ว ๓๑๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอยกฐานะ ดังนี้

(๑) แบบสำรวจข้อมูลการขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอำเภอและจังหวัด ตามลำดับ

(๒) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลได้

(๓) คาบรยายแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงแนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอ..... จังหวัด..... อันเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

(๔) แผนที่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยต้องตรวจสอบชื่อสถานที่เครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่างๆ ในกรอบแผนที่ให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยจะต้องให้นายอำเภอแห่งท้องที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ช่วยการกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารท้องถิ่นข้างเคียงที่มีแนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นทั้งหมด

เป็นผู้ลงนามรับรองแนวเขตตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๑/ ๖๒๐๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๑/ ๖ ๑๐๔๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕

(๕) แบบสำรวจความเห็น/รายงานการประชุมของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่

(๖) กรณีที่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลและพร้อมไปกับการเปลี่ยนชื่อ ซึ่งจะขอใช้ชื่อไม่ตรงกับชื่อเดิม ให้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วย โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๔/ ๖ ๖๙๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐ มาใช้โดยอนุโลมโดยเอกสารตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) จะต้องจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๓๐ ชุด

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพิจารณาหลักฐานเอกสารตามข้อ ๑ ประกอบข้อกำหนด เหตุผลและความจำเป็นในการขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ให้ครบถ้วนถูกต้องขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมแผนที่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบัญชา กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลขอเปลี่ยนชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอและตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณาก่อน เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบจึงเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณา

๔. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย จะกำหนดการประชุมตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและแผนที่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยเชิญ ผู้แทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมชี้แจงด้วย แล้วจึงแจ้งผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ดังนี้

กรณีที่ ๑ หากมีรายละเอียดที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องสมบูรณ์ตามความเห็นของที่ประชุมแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรับไปแก้ไขและดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเสียก่อน แล้วจึงนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ อีกครั้งหนึ่ง

กรณีที่ ๒ หากที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและแผนที่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยตามที่เสนอ จะแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบมติที่ประชุม และให้พิจารณาดำเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเทศบาลตำบล..... พ.ศ. เพื่อให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเทศบาลตำบล..... พ.ศ.

๖. เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการเสนอญัตตินี้ เป็นการเสนอเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรของเรา เพื่อรองรับเงินงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่เรา จึงมีความเห็นว่า ถึงเวลาที่จะต้องขอเสนอความเห็นชอบต่อสภา เพื่อยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ในการจัดหาและการพัฒนารายได้และการสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงเดิมแต่สมาชิกจะมีเพียงจำนวน ๑๒ ท่านแบ่งเป็น ๒ เขตเขตละ ๖ ท่าน ซึ่งกระบวนการในการดำเนินการตั้งแต่การดำเนินการทำประชาคมการตรวจสอบแนวเขตกับพื้นที่ข้างเคียงรวมทั้งพื้นที่ที่ติดกับแนวเขตประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ ๑ ปีเศษๆ และหลังจากนั้นก็ได้นำเข้ามาสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งไปที่กระทรวงมหาดไทย ตามขั้นตอนระเบียบของทางราชการต่อไป

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ขอให้สมาชิกได้ อภิปราย (ประธานสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิก อภิปราย แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย จึงแจ้งเลขาธิการฯ เชิญองค์ประชุม) องค์ประชุม ๑๘ ท่าน และได้ขอมติต่อ สภา

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล ด่านเป็นเทศบาลตำบล

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๗ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง -งดออกเสียง - เสียง

๓.๖ ญัตติขอความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายศิริชัย ต้นตริตันานนท์ นายก อบต.ด่าน -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน สมาชิก ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติญัตติเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เหตุผล

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในงบลงทุน เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่ได้ตั้งไว้ก่อน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาตำบลตามอำนาจ หน้าที่ งบประมาณในการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่จำนวน ๑,๘๓๗,๗๖๐ บาท ดังนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.๑	โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์ องค์การ บริหารส่วนตำบลด่าน	งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย
๑.๒	โครงการปรับปรุงบริบทอาคารอเนกประสงค์ องค์การ บริหารส่วนตำบลด่าน	งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

๒. แผนงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

๒.๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ๒.๑.๑ แบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีที ยู ราคารวมค่าติดตั้งเครื่องละ ๓๒,๒๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เครื่อง เป็นเงิน ๓๘๖,๔๐๐ บาท ๒.๑.๒ แบบติดผนังขนาดขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคารวมค่าติดตั้งเครื่องละ ๒๔,๙๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐ บาท	งบประมาณ ๔๓๖,๒๐๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย
-----	--	-------------------------	-----------------------------

๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย
๓.๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๗,๕๐๐ บาท	งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย
๓.๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๑,๐๐๐ บาท	งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย
๔.๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง	งบประมาณ ๘,๙๐๐.๐๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

๕.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

๕.๑	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จำนวน ๘ หลัง หลังละ ๖,๖๕๐ บาท เป็นงบประมาณ ๕๓,๒๐๐ บาท	งบประมาณ ๕๓,๒๐๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย
-----	---	------------------------	--------------------------------

๖.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

๖.๑	โต๊ะทำงาน (หลายรายการ)	งบประมาณ ๑๕๕,๔๐๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย
๖.๒	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ โต๊ะประชุม ขาเหล็ก ๑๒ ที่นั่ง ๑ ชุด พร้อมเก้าอี้จำนวน ๑๒ ตัว	งบประมาณ ๕๕,๓๖๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย
๖.๓	เก้าอี้สำนักงาน (หลายรายการ)	งบประมาณ ๖๒,๐๐ บาท	รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

- ๑) พระราชบัญญัติสถาปัตยกรรมศาสตร์และการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด ญัตติ

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบล อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด แผนงาน	ลำดับที่	โครงการ/ครุภัณฑ์	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)
โอนเพิ่ม แผนงาน อุตสาหกรรม งาน ก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๑	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์อาคาร อเนกประสงค์ องค์การ บริหารส่วนตำบลตำบล	โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล หมู่ที่ ๑๕ บ้าน น้ำจ้ำป่าแสงอรุณ ตำบลตำบล อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ชุดที่ ๑ งานปรับปรุงห้องผู้บริหาร - งานผนังกันห้อง/งานตู้เก็บเอกสาร ๑ ชุด ปริมาณงาน ชุดที่ ๒ งานปรับปรุงห้องสำนักงานปลัด ประกอบด้วย - งานผนังกันห้อง/งานตู้เก็บเอกสาร ๑ ชุด ปริมาณงาน ชุดที่ ๓ งานปรับปรุงห้องกองคลัง ประกอบด้วย - งานผนังกันห้อง/งานตู้เก็บเอกสาร ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ๑๒๕๖.๕๐๐ บาท งบประมาณที่ขอเสนอ ๔๕๙,๐๐๐ (กองช่าง อบต.)	๔๕๙,๐๐๐
โอนลดจาก แผนงานงบกลาง งบกลาง	๑.๑	เบี้ยยังชีพควมพิการ	งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๑,๒๕๖,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอนลด ๔๕๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๗๙๗,๕๐๐ บาท	
โอนเพิ่ม แผนงาน	๒	โครงการปรับปรุงบริบท อาคารอเนกประสงค์	โครงการปรับปรุงบริบทอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล หมู่ที่ ๑๕ บ้าน	๔๕๐,๐๐๐

<p>อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งบประมาณและค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลต้น</p>	<p>นำจำปาแสงอรุณ ตำบลต้น อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ x ๐.๕๐ x ๘๐.๐๐ เมตร งานบ่อกองกอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ งานรื้อถอนคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ ๖๗.๐๐ ตารางเมตร งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙๕.๐๐ ตารางเมตร งานก่อสร้างฐานเสาธงพร้อมติดตั้ง งานจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ต้นกำหนด (กองช่าง อบต.)</p>	
<p>โอนลดจากแผนงานงบกลาง งบกลาง</p>	<p>๒.๑</p>	<p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๓๕๗,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือโอนลด ๑๕๑,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๖๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท</p>	
<p>โอนลดจากแผนงานงบกลาง งบกลาง</p>	<p>๒.๒</p>	<p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๑,๕๒๘,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอนลด ๓๒๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๑,๑๙๙,๕๐๐ บาท</p>	
<p>โอนเพิ่ม แผนงาน อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน</p>	<p>๓</p>	<p>เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งในอาคารสำนักงาน เป็นเงินงบประมาณ ๔๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑.แบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บีทียู ราคารวมค่าติดตั้งเครื่องละ ๓๒,๒๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เครื่อง เป็นเงิน ๓๘๖,๕๐๐ บาท</p> <p>๒.แบบติดตั้งขนาดขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บีทียู ราคารวมค่าติดตั้งเครื่องละ ๒๕,๙๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕๑,๘๐๐ บาท</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน</p> <p>๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บีทียู</p> <p>๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p> <p>๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐</p>	<p>๔๓๖,๒๐๐</p>

<p>โอนลดจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าเงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) ประเภท เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>๓.๑</p>	<p>เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>ปีที่ยื่น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕</p> <p>๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ings หน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕) มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>๖) หากเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</p> <p>๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดง ไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร</p> <p>- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>(กองช่าง อบต.)</p>	
<p>โอนลดจาก แผนงาน</p>	<p>๓.๒</p>	<p>ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง</p>	<p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๕๖๗,๔๑๖ บาท งบประมาณที่โอนลด ๑๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๓๗๗,๔๑๖ บาท</p>	<p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๓๖๖,๓๐๓ บาท งบประมาณที่โอนลด ๒๐๐,๒๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๑๖๖,๑๐๓ บาท</p>

<p>บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าเงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) ประเภท เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>๓.๓</p>	<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น</p>	<p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๔๒,๖๐๐ บาท งบประมาณที่โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๒,๖๐๐ บาท</p>	
<p>โอนลดจาก แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา งบ บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงิน เพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>๓.๔</p>	<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง</p>	<p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๑๐,๒๕๐ บาท งบประมาณที่โอนลด ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๔,๒๕๐ บาท</p>	

<p>การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งานบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p>			
<p>โอนเพิ่ม แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๔ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒</p>	<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถให้หน่วย</p>	<p>๓๒,๐๐๐</p>

<p>โหนดจาก แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ</p>	<p>๔.๑</p>	<p>เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๒ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง อบต.) งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๕๒,๗๘๐ บาท งบประมาณที่โอนลด ๓๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๒๐,๗๘๐ บาท</p>
---	------------	--	---

<p>ภัยงบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>			
<p>โอนเพิ่ม แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๕</p> <p>เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)</p>	<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๗,๕๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน เครื่องเดียวกัน</p> <p>-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต</p> <p>-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi</p> <p>-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A ๔'ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้า ต่อนาที (ppm)หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที</p> <p>-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A ๔ (ขาวดำ-สี)ได้</p> <p>-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A ๔'ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที(ppm)</p> <p>-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi</p> <p>-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)</p> <p>-สามารถถ่ายสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา</p> <p>-สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า</p>	<p>๒๒,๕๐๐</p>

<p>โอนลดจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลังงบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)เงินเพิ่ม ต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>๕.๑</p>	<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE ๘๐๒.๑๑ b,g,n) ได้ -มีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A ๔,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (กองช่าง อบต.ค่าน)</p>	
<p>โอนลดจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป</p>	<p>๕.๒</p>	<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง</p>	<p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๒๓,๕๗๓.๕๐บาท งบประมาณที่โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๑๓,๕๗๓.๕๐ บาท</p> <p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๒๘,๘๕๐ บาท งบประมาณที่โอนลด ๑๒,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๑๖,๓๕๐ บาท</p>	

<p>งานบริหารงาน คลังงบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) เงินเพิ่ม ต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง</p>			
<p>โอนเพิ่ม แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๖</p>	<p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่องฯละ ๑๑,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ค่าสำหรับกระดาษ A ๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า ต่อนาที (ppm) -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A ๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที (ppm) -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ b,g,n) ได้ -มีภาคใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A ๔,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษ เองได้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร</p>	<p>๑๑,๐๐๐</p>

<p>โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์</p>	<p>๖.๑</p>	<p>เขียนชี้แจงผู้ช่วยเอตส์</p>	<p>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (กองช่าง อบต.ดำน)</p> <p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๒๘,๖๐๐ บาท งบประมาณที่โอนลด ๑๑,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๑๗,๖๐๐ บาท</p>	<p>๒๔,๐๐๐.๐๐</p>
<p>โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์</p>	<p>๗</p>	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล</p>	<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณพิกเซลได้ในกรณีที่ต้องการใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณพิกเซลสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อย กว่า ๑๒ นิ้ว - มีกล่องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑</p>	<p>๒๔,๐๐๐.๐๐</p>

		<p>ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ (กองคลัง อบต.) 	
โอนลดจาก แผนงานงบกลาง งบกลาง	๗.๑	<p>เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๖๑,๕๐๐ บาท งบประมาณที่โอนลด ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๓๗,๕๐๐ บาท</p>
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๘	<p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที(ppm) -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ -มีภาคใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง</p>	๘,๙๐๐.๐๐

				<p>เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ (กองคลัง อบต.)</p>	
โหนดจาก แผนงานงบบุคลากร งบกลาง	๘.๑	เบี่ยงชีวิผู้ช่วยเอตส์	งบประมาณที่เหลือก่อนโหนด ๓๗,๕๐๐ บาท งบประมาณที่โอนโหนด ๘,๙๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโหนด ๒๘,๖๐๐ บาท		๕๓,๒๐๐
โหนดเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง งบบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๙	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จำนวน ๘ หลัง กว้าง ๙๑ ซม. ลึก ๓๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม. รวมลื้อ จำนวน ๘ หลัง หลังละ ๖,๖๕๐ บาท เป็นงบประมาณ ๕๓,๒๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้	<p>๑) ตู้ตู้</p> <p>- โครงสร้างผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร</p> <p>๒) ช่องแฟ้ม</p> <p>- ช่องเก็บแฟ้มขนาด ๔ ชั้น แต่ละชั้นมี ๑๐ ช่อง</p> <p>- ช่องกันแฟ้มทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นสามารถถอดออกได้</p>	
โหนดจาก แผนงาน การเกษตรงาน ส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น	๙.๑	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	งบประมาณที่เหลือก่อนโหนด ๕๕,๓๒๐ บาท งบประมาณที่โอนโหนด ๕๓,๒๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโหนด ๒,๑๒๐ บาท		

<p>โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน</p>	<p>๑๐</p>	<p>โต๊ะทำงาน</p>	<p>๑ โต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร หน้ากระจก ชุดที่ ๑ จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๒๓,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>๑) โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๘๐x๘๘x๗๖ ซม. หน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ มม. ใ้ตั้ง มีตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตู้ข้าง ขนาด ๑๒๐x๔๐x๖๖ ซม. - ตู้ลิ้นชัก ขนาด ๔๐x๔๓x๖๖ ซม. <p>๒) มีบอร์ดสำหรับใส่คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ มีตัวกันตกเรียบร้อย</p> <p>๓) หน้ากระจก ขาโต๊ะหนา ไม่น้อยกว่า ๓๐ มม. มีคว๊ี่ขาเพื่อความสวยงาม</p> <p>๔) มีลิ้นชักมีล้อเลื่อน ไม่น้อยกว่า ๓ ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก</p> <p>๕) ตู้ข้างโต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก ๑ ลิ้นชัก ๑ บานประตูเปิด มีล้อเลื่อนสำหรับ เคลื่อนย้ายได้ง่าย</p> <p>ชุดที่ ๒ จำนวน ๕ ตัว ตัวละ ๙,๘๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณ ๔๙,๐๐๐ บาท</p> <p>โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) โต๊ะทำงานขนาด กว้าง ๑๖๐ ซม. ลึก ๓๐ ซม. สูง ๗๖ ซม. - โครงโต๊ะทำงานผลิตจากไม้ - หน้าโต๊ะทำงานมีความหนารวมไม่น้อยกว่า ๖ มม. มีช่องร้อยสายไฟ ๒ ช่อง - มีถาดลิ้นชักรางคีย์บอร์ด - ตัวตู้ลิ้นชักด้านขวา มี ๓ ลิ้นชัก พร้อมกุญแจ - ตัวตู้ด้านซ้ายมีช่องเก็บของ ๑ บานเปิด <p>๒. โต๊ะทำงานไม้เข้ามุม โต๊ะทำงานไม้เข้ามุม จำนวน ๔ ตัว ตัวละ ๑๑,๒๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณ ๔๔,๘๐๐ บาท</p> <p>โดยคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ขนาด กว้าง ๑๖๐ ซม. ลึก ๑๔๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. 	<p>๑๕๕,๔๐๐</p>
---	-----------	------------------	---	----------------

<p>โอนลดจาก แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา งบ บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>๑๐.๑</p>	<p>เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>๒) แผนหน้าโต๊ะผลิตจากไม้ ความหนา ๒๕ มม. ๓) ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารฝังซ้ายมือ ๓ ชั้น พร้อมกุญแจลิ้นชัก (ตู้ลิ้นชักยึดติดกับ ตัวโต๊ะ) ๔) ตู้ฝังขวามือด้านใน มีตู้เก็บเอกสาร ๒ ชั้น แบบ ๑ บาน สไลด์ซ้าย-ขวา ได้ และตู้ลิ้นชักด้านนอก ๓ ชั้น พร้อมกุญแจลิ้นชัก ๓.โต๊ะทำงาน ๓ ลิ้นชัก โต๊ะทำงาน ๓ ลิ้นชัก ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม.ลึก ๖๐ ซม.สูง ๗๕ ซม จำนวน ๔ ตัว ตัวละ ๓,๙๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณ ๑๕,๖๐๐ บาท (สำนักปลัด อบต.)</p>	
<p>โอนลดจาก แผนงาน การศึกษางาน</p>	<p>๑๐.๒</p>	<p>เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๒๒๕,๐๖๒ บาท งบประมาณที่โอนลด ๑๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๑๐๒,๐๖๒ บาท งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๔๙๖,๙๔๐ บาท งบประมาณที่โอนลด ๓๒,๔๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๔๖๔,๕๔๐ บาท</p>	

ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น			
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๑ โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	๑.โต๊ะประชุม ขาเหล็ก ๑๒ ที่นั่ง ๑ ชุด พร้อมเก้าอี้จำนวน ๑๒ ตัว เป็นเงิน งบประมาณราคารวมทั้งชุด ๕๕,๓๖๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) โต๊ะประชุมโค้งขาเหล็ก ขนาด ๑๕๐ ซม. จำนวน ๔ ตัว ๒) โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด ๑๓๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว (ราคารวม ๑+๒) จำนวน ๒๕,๓๖๐ บาท ๓) เก้าอี้สำนักงาน (ประชุม) จำนวน ๑๒ ตัว ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ ตัว เป็นเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดเบาะนั่งกว้าง ๔๘ ซม. ลึก ๔๘ ซม.ปรับขนาดความสูงได้ ๔๓ - ๕๑ ซม.	๕๕,๓๖๐
โอนลดจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลังงบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) ค่าตอบแทน	๑๑.๑ ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๒๒๒,๐๒๐ บาท งบประมาณที่โอนลด ๕๕,๓๖๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๑๖๖,๖๖๐ บาท	

พนักงานจ้าง				
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๒	เก้าอี้	๑.เก้าอี้สำนักงาน ๑.๑.ขนาด กว้าง ๖๓ ซม. ลึก ๗๔ ซม. สูงปรับขนาดได้ ๑๑๒-๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ ตัวละ ๖,๘๐๐ บาท ๑.๒.ขนาด กว้าง ๖๒ ซม. ลึก ๗๐ ซม. สูงปรับขนาดได้ ๑๐๘-๑๑๖ ซม. จำนวน ๑๐ ตัวละ ๔,๒๙๐ บาท เป็นเงินงบประมาณ ๔๒,๙๐๐ บาท ๑.๓.ขนาด กว้าง ๕๕ ซม. ลึก ๕๗ ซม. สูง ๘๔ ซม. จำนวน ๑๐ ตัวละ ๑,๐๕๐ บาท เป็นเงินงบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท (สำนักปลัด อบต.)	๖๐,๒๐๐
โอนลดจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน คลังงบประมาณ เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) เงินเดือน ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น	๑๒.๑	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	งบประมาณที่เหลือก่อนโอนลด ๓๑๗,๒๘๓ บาท งบประมาณที่โอนลด ๖๐,๒๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอนลด ๒๕๗,๐๘๓ บาท	

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ขอให้สมาชิกได้ อภิปราย (ประธานสภาฯได้เปิดโอกาสให้สมาชิก อภิปราย แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย จึงแจ้งเลขาธิการฯ เช้าของค์ประชุม) องค์ประชุม ๑๘ ท่าน และได้ขอมติต่อสภา

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๗ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง -งดออกเสียง - เสียง

๓.๗.ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ขอประธานกรรมการแปรญัตติ ครับ

นายประโยช สุขเต็ม ประธานกรรมการแปรญัตติ -เรียนประธานสภาสมาชิกผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ในขั้นนี้ผมขอเสนอรายละเอียด ดังนี้ ครับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา...๑๐.๓๐.. น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประโยช สุขเต็ม	ประธานกรรมการฯ	ประโยช สุขเต็ม	
๒.	นางสาวละมัย มานุสนธ์	กรรมการฯ	ละมัย มานุสนธ์	
๓.	นางอัมพร สุขร่วม	กรรมการฯ/เลขาฯ	อัมพร สุขร่วม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศิริชัย ตันตริ์ตนาพันธ์	นายก อบต.	ศิริชัย ตันตริ์ตนาพันธ์	
๒	นายชนะศักดิ์ หงษ์ทอง	ปลัด อบต.	ชนะศักดิ์ หงษ์ทอง	เลขานุการสภาฯ
๓	นางสาวอรุณี โสตรุตร	ผอ.กองคลัง	อรุณี โสตรุตร	
๔	นางสาวพลอยรัศมี กลิ่นสุคนธ์	นวก.ศึกษาฯ	พลอยรัศมี กลิ่นสุคนธ์	
๕	นายภูสิทธิ์ จำปาทอง	ช่างโยธา	ภูสิทธิ์ จำปาทอง	
๖	นางสาวดารารัตน์ สงเคราะห์	นิติกร	ดารารัตน์ สงเคราะห์	
๗	นายสงเสริม นิยมเหมาะสม	หน.สำนักปลัด	สงเสริม นิยมเหมาะสม	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม เข้าไปที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน มาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓ คน ครอบงำประชุม นายประโยช สุขเต็ม ประธานกรรมการแปรรูปที่ดิน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

<p>นายประโยช สุขเต็ม ประธานกรรมการฯ</p>	<p>เรียนท่านคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย</p> <p>(๑) นายประโยช สุขเต็ม เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๑ (๒) นางสาวละมัย มานุสนธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๒ (๓) นางอำพร สุขร่วม เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๓</p> <p>โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเลือก กระผม นายประโยช สุขเต็ม เป็นประธานกรรมการ และเลือกนางอำพร สุขร่วม เป็นเลขานุการ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านมีมติ</p> <p>๑) กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>สภาฯ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๒ ชั่วโมง - วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๘ ชั่วโมง - วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๘ ชั่วโมง - วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๗.๓๐ ชั่วโมง <p>คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน มีเวลารับคำแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าน ที่ได้แจ้งไว้ให้สมาชิกสภาฯทราบโดยวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นวันสุดท้ายของการรับเสนอคำ แปรญัตติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน</p> <p>ประธานกรรมการแปรรูปที่ดิน ได้มีหนังสือที่ สร.๗๘๕๐๑.๕/๐๑๙.. ลงวันที่ .๑๙... สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน หัวหน้าส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน. เข้าร่วมประชุม ในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และคำเสนอแปรญัตติฯ ในการนี้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน ยื่นคำแปรญัตติฯ และผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าน ก็ได้ยื่นคำแปรญัตติฯต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน อาจมีการพิจารณาแก้ไขร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งเป็นฐานอำนาจ ตามข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงต้องแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>รับทราบ</p>

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปโครงสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งแรก (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายประโยช สุขเต็ม ประธานกรรมการฯ	ขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมฯ ครั้งแรก ที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่าน ว่าจะมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม
มติคณะกรรมการฯ	รับรองรายงานการประชุม ๓ เสียง ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง ไม่ออกเสียง - เสียง
นายประโยช สุขเต็ม ประธานกรรมการฯ	เป็นอันว่าคณะกรรมการฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปโครงสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งแรก (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาคำเสนอแปรรูปโครงสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายประโยช สุขเต็ม ประธานกรรมการฯ	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรรูป <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๒ ชั่วโมง - วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๘ ชั่วโมง - วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๘ ชั่วโมง โดยวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๗.๓๐ ชั่วโมง เป็นวันและเวลาสุดท้ายของการเสนอคำแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรรูป ๓.๑ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะกรรมการฯ ได้มาทำหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติฯ ตามวันและเวลาข้างต้นปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ประสงค์จะยื่นคำเสนอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แต่อย่างใด
มติคณะกรรมการฯ	รับทราบ
นายประโยช สุขเต็ม ประธานกรรมการฯ	กรณีไม่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเป็นหน้าที่ของให้คณะกรรมการฯ ที่จะได้พิจารณาร่วมกันโดยละเอียดว่าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในร่างข้อบัญญัติฯ ตอนใดหรือไม่ ถ้าหากสงสัยจะได้สอบถามท่านนายกฯ และเจ้าหน้าที่งบประมาณ คณะกรรมการแปรรูปฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติร่วมกันดังนี้
	๑. ชื่อร่างข้อบัญญัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ และคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น
มติคณะกรรมการฯ	ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม
	๒. หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ และคณะ

	กรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น มติ คณะกรรมการฯ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ																																				
มติคณะกรรมการฯ	ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม																																				
	๓. ร่างข้อบัญญัติ ข้อ ๑. ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น																																				
มติคณะกรรมการฯ	ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม																																				
	๔. ร่างข้อบัญญัติ ข้อ ๒. ในการให้บังคับใช้ ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น																																				
มติคณะกรรมการฯ	ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม																																				
	๕. ร่างข้อบัญญัติ ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๘๘,๕๑๑,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น																																				
	๖. ร่างข้อบัญญัติ ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>แผนงาน</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ด้านบริหารทั่วไป</td> <td></td> </tr> <tr> <td>แผนงานบริหารงานทั่วไป</td> <td>๑๙,๒๖๘,๐๗๒</td> </tr> <tr> <td>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</td> <td>๓,๑๓๙,๕๒๐</td> </tr> <tr> <td>ด้านบริการชุมชนและสังคม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>แผนงานการศึกษา</td> <td>๑๗,๘๐๘,๕๖๘</td> </tr> <tr> <td>แผนงานสาธารณสุข</td> <td>๒,๖๖๒,๓๘๐</td> </tr> <tr> <td>แผนงานสังคมสงเคราะห์</td> <td>๘๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>แผนงานเคหะและชุมชน</td> <td>๑,๖๗๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</td> <td>๙๐๓,๙๖๐</td> </tr> <tr> <td>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</td> <td>๙๔๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>ด้านการเศรษฐกิจ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</td> <td>๑๓,๑๑๕,๙๐๐</td> </tr> <tr> <td>แผนงานการเกษตร</td> <td>๑,๑๕๑,๗๐๐</td> </tr> <tr> <td>แผนงานการพาณิชย์</td> <td>๐.๐๐</td> </tr> <tr> <td>ด้านการดำเนินงานอื่น</td> <td></td> </tr> <tr> <td>แผนงานงบกลาง</td> <td>๒๕,๒๖๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</td> <td>๘๖,๐๐๐,๐๐๐</td> </tr> </tbody> </table>	แผนงาน	รวม	ด้านบริหารทั่วไป		แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๙,๒๖๘,๐๗๒	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓,๑๓๙,๕๒๐	ด้านบริการชุมชนและสังคม		แผนงานการศึกษา	๑๗,๘๐๘,๕๖๘	แผนงานสาธารณสุข	๒,๖๖๒,๓๘๐	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘๐,๐๐๐	แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๖๗๐,๐๐๐	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙๐๓,๙๖๐	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๙๔๐,๐๐๐	ด้านการเศรษฐกิจ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓,๑๑๕,๙๐๐	แผนงานการเกษตร	๑,๑๕๑,๗๐๐	แผนงานการพาณิชย์	๐.๐๐	ด้านการดำเนินงานอื่น		แผนงานงบกลาง	๒๕,๒๖๐,๐๐๐	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๘๖,๐๐๐,๐๐๐
แผนงาน	รวม																																				
ด้านบริหารทั่วไป																																					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๙,๒๖๘,๐๗๒																																				
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓,๑๓๙,๕๒๐																																				
ด้านบริการชุมชนและสังคม																																					
แผนงานการศึกษา	๑๗,๘๐๘,๕๖๘																																				
แผนงานสาธารณสุข	๒,๖๖๒,๓๘๐																																				
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘๐,๐๐๐																																				
แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๖๗๐,๐๐๐																																				
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙๐๓,๙๖๐																																				
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๙๔๐,๐๐๐																																				
ด้านการเศรษฐกิจ																																					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓,๑๑๕,๙๐๐																																				
แผนงานการเกษตร	๑,๑๕๑,๗๐๐																																				
แผนงานการพาณิชย์	๐.๐๐																																				
ด้านการดำเนินงานอื่น																																					
แผนงานงบกลาง	๒๕,๒๖๐,๐๐๐																																				
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๘๖,๐๐๐,๐๐๐																																				
	ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ คณะกรรมการฯ เห็นว่าข้อความมีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น																																				
มติคณะกรรมการฯ	ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม																																				
	๗. ร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒,๕๑๑,๐๐๐ บาท																																				

	งบ	ยอดรวม
	งบกลาง	๑๐,๐๐๐
	บุคลากร	๘๗๙,๑๐๐
	งบดำเนินงาน	๑,๖๒๑,๙๐๐
	รวมรายจ่าย	๒,๕๐๑,๐๐๐
	ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ คณะกรรมการฯ เห็นว่าข้อความมีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น	
มติคณะกรรมการฯ	ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๘. ข้อ ๖ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตําบลดําเนิน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น	
มติคณะกรรมการฯ	ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๘. ร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ ๗. ให้นายกองคํการบริหารส่วนตําบลดําเนิน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น	
มติคณะกรรมการฯ	ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๙. รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น	
มติคณะกรรมการฯ	ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๑๐. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งเป็นคําชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน แต่ละงาน ตามงบรายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบกลาง ไม่มีผู้ยื่นเสนอคําแปรญัตติ และไม่มีกรรมการแปร ญัตติฯขอสงวนความเห็น	
มติคณะกรรมการฯ	จำนวนงบประมาณ และข้อความในคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย เห็นว่ามีความเหมาะสมแผนงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในตอนใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนี้	
	๑๐.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๑๐.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๑๐.๓ แผนงานการศึกษา ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๑๐.๔ แผนงานสาธารณสุข ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๑๐.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๑๐.๖ แผนงานเคหะและชุมชน ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๑๐.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๑๐.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
	๑๐.๙ แผนงานการเกษตร ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม	

	๑๐.๑๐ แผนงานงบกลาง ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม
	สำหรับรายการอื่น ๆ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่นอกเหนือจากข้างต้น เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีการแก้ไขหรือ เพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม
นายประโยช สุขเต็ม ประธานกรรมการฯ	มีคณะกรรมการทำนไค เสนอความเห็นอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอสรุปมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยรวม ดังนี้
	<p>๑) ข้อร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๒) หลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๓) ร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ ๑ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๔) ร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ ๒ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๕) ร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ ๓ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๖) ร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ ๔ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๗) ร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ ๕ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๘) ร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ ๖ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๙) ร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ ๗ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๑๐) รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๑๑) รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายละเอียดการใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน แต่ละงาน ตามงบรายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบกลาง จำนวนงบประมาณ และข้อความในคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย เห็นว่ามีความเหมาะสม แผนงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในตอนใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนี้</p> <p>๑๐.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๑๐.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๑๐.๓) แผนงานการศึกษา ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๑๐.๔) แผนงานสาธารณสุข ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๑๐.๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๑๐.๖) แผนงานเคหะและชุมชน ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๑๐.๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ข้อความให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๑๐.๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ไม่มีการแก้ไขหรือ เพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p>

	<p>๑๐.๙) แผนงานการเกษตร ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>๑๐.๑๐) แผนงานงบกลาง ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p>
	<p>สำหรับรายการอื่น ๆ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นอกเหนือจากข้างต้น เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม</p> <p>จึงสรุปได้ว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้มีความเหมาะสมและครอบคลุม ทุกแผนงานแล้ว รวมทั้ง โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ในตอนหนึ่งตอนใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ และไม่มี คณะกรรมการขอสงวนความเห็นจะเร่งดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมฯ และ รายงานบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล</p>
นางอำพร สุขร่วม กรรมการ/เลขานุการ	จะเร่งดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมฯ และรายงานบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดำเนินการต่อไปในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ ต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

นางอำพร สุขร่วม กรรมการ/เลขานุการ	<p>ขอเรียนต่อที่ประชุมฯ ในขั้นตอนต่อไป ตามระเบียบฯ ข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ความระบุไว้ว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปร ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง ข้อสงสัย ต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น”</p> <p>หลังจากที่คณะกรรมการรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ดังนั้น จะเร่งดำเนินการสรุปการประชุม และความเห็นเสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ทันตามที่ระเบียบฯ กำหนดเงื่อนไขของการดำเนินการ ในขั้นตอนต่อไป</p>
--------------------------------------	---

ปิดการประชุม

เวลา ๑๒.๕๐ น.

(ลงชื่อ) อำพร สุขร่วม กรรมการ/เลขานุการ
 (นางอำพร สุขร่วม)
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
 (ลงชื่อ) ละมัย มานุสนธ์ กรรมการ
 (นางสาวละมัย มานุสนธ์)
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
 (ลงชื่อ) ประโยช สุขเต็ม ประธานกรรมการ
 (นายประโยช สุขเต็ม)
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ตามที่ประธานกรรมการแปรรูปได้เสนอมาพร้อมรายละเอียด
 ในขั้นแปรรูปคดี ซึ่งไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ และได้เสนอต่อสภาตราร่างเดิม ลำดับถัดไปจะได้พิจารณา
 ในวาระต่อไป ครับ

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

-ในวาระที่ ๓ นี้จะไม่มีการอภิปราย ขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งองค์ประชุม (องค์ประชุม ๑๘ เสียง) สมาชิกท่าน
 ใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ที่
 ผู้บริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๗ เสียง -งดออกเสียง -ไม่มี -ไม่เห็นชอบ -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายบัวลัน คำสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ -เรียนท่านประธานสภา สมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในวันพรุ่งนี้ขอ
 เรียนเชิญร่วมเพลสังฆจรที่วัดบ้านโจรง และขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ที่ได้สมทบร่วมจัดงาน
 ในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ

นายสุนทร หาญบาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ -ขอบคุณท่านนายกฯที่สนับสนุนเสื่อกีฬาให้กับชุมชนบ้านโคก
 เจริญ และในวันพรุ่งนี้ โรงเรียนอยากได้คณะผู้บริหารเป็นคู่เปิดฟุตบอลกติกติกต์ในวันพรุ่งนี้ แต่คิดว่าท่านคงไม่
 สะดวก ต้องขออภัยที่ไม่ได้ประสานมาล่วงหน้า และไม่ได้ไปร่วมเพลสังฆจรกับท่านสมาชิกหมู่ที่ ๒ ในวันพรุ่งนี้นะครับ
 เพราะว่างานชนกันในวันพรุ่งนี้ครับ

นายศิริชัย ตันศิริตันนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน -เรียนท่านประธานสภา สมาชิก ผู้เข้าร่วม
 ประชุมทุกท่านครับ ต้องขอขอบคุณที่ดำเนินการที่ผ่านมา ไม่ว่าจะที่กิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้น ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ
 ที่สมาชิกได้ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก ทางโรงเรียนเรื่องเจริญก็อยากให้เราไปร่วมแข่งกีฬาฟุตบอล
 แต่เราติดภารกิจและก็ไม่ได้เตรียมตัว มีภารกิจในหลายที่ในวันพรุ่งนี้ แต่ก็พยายามจะไปให้ครบทุกกิจกรรม และ
 และทำวันนี้ก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกๆท่านไว้อีกครั้งหนึ่งครับ

นายสุทัศน์ คุณเถื่อน ประธานสภา อบต.ด่าน -ในวันนี้อาจไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีกและขอบคุณท่าน
 สมาชิกทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๕ น.

.....
 ชนะศักดิ์ หงษ์ทอง. จด/บันทึก
 (นายชนะศักดิ์ หงษ์ทอง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายสุนทร หาญบาง)

ลงชื่อ.....
(นางนงนุช บุรณ์เจริญ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวละมัย มานุสนธ์)

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่



(นายสุทัศน์ คุณเถื่อน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน